

## TRƯỜNG THCS ĐÔ THỊ VIỆT HƯNG

### TRONG NGÀY ĐẦU TIÊN ĐÓN HỌC SINH ĐI HỌC TRỞ LẠI

Tác giả: Hoàng Thúy

Sáng nay, ngày 4 tháng 5 năm 2020, Trường THCS Đô Thị Việt Hưng đã thực hiện công tác đón học sinh đi học trở lại sau kỳ nghỉ phòng chống dịch bệnh. Đúng 6h30, tập thể cán bộ giáo viên nhân viên nhà trường đã có mặt để sẵn sàng đón học sinh đi học trở lại. Ngay từ cổng trường, học sinh đã được các thầy cô giáo đo thân nhiệt, sát khuẩn tay và hướng dẫn các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, đảm bảo an toàn trước khi vào lớp.

Hoà chung không khí phấn khởi của các trường học trên địa bàn Quận Long Biên, sáng nay gần 200 học sinh khối 9 Trường THCS Đô Thị Việt Hưng náo nức đến trường từ rất sớm. Công tác chuẩn bị đón học sinh đã được Ban giám hiệu nhà trường phân công chuẩn bị kỹ càng. Ngay cổng vào, nhà trường đã phân làm 5 luồng, tiện cho việc di chuyển không tập trung đông người. Các cô giáo trong Ban giám hiệu, Ban chấp hành Công đoàn, Chi đoàn, Tổng phụ trách Đội, các tổ chuyên môn, văn phòng đều có mặt từ lúc 6h30 để đón các con học sinh. Các thầy cô giáo trong chi đoàn giáo viên và các cô nhân viên đeo khẩu trang kháng khuẩn trực tiếp đo thân nhiệt và hướng dẫn rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn cho từng học sinh. Với con số gần 200, học sinh được chia làm 10 nhóm, mỗi nhóm khoảng 25 bạn, xếp hàng đúng vị trí giãn cách. Các phòng học cũng được xếp bàn ghế, dán tên học sinh vào từng vị trí để đảm bảo giãn cách, phòng chống dịch Covid 19.

Gặp lại thầy cô và bạn bè, các bạn học sinh ai cũng vui mừng, phấn khởi. Nhưng đã được cha mẹ và các thầy cô dặn dò kỹ lưỡng trước khi đến trường nên các con đều có ý thức xếp hàng đúng vị trí đánh dấu giãn cách để chờ đo thân nhiệt và sát khuẩn tay trước khi vào lớp. Giờ ra chơi, các con chia thành các nhóm nhỏ theo phân

công của Nhà trường, các thầy cô giáo trong Ban thiếu nhi phụ trách từng khu vực, nhắc nhở các con không tụ tập đông đúc. Cuối giờ học, thầy cô và học sinh cùng chung tay quét dọn lau chùi khử khuẩn, đảm bảo phòng học nào cũng được giữ gìn sạch sẽ, thông thoáng.

Ngày đi học đầu tiên sau kỳ nghỉ phòng chống dịch bệnh Covid-19 của Thầy trò Trường THCS Đô Thị Việt Hưng đã diễn ra an toàn trong khung cảnh su phàm sạch sẽ với các giờ học hiệu quả, hào hứng.

Một số hình ảnh trong buổi đầu tiên đón học sinh đi học trở lại:



Tập thể cán bộ giáo viên và nhân viên nhà trường đã có mặt từ rất sớm để sẵn sàng cho công tác đón học sinh đi học trở lại



Công tác chuẩn bị đo nhiệt độ và hướng dẫn học sinh sát khuẩn tay được chuẩn bị chu đáo



Giáo viên, nhân viên đều được kiểm tra thân nhiệt và sát khuẩn tay trước khi làm nhiệm vụ.



Học sinh tới trường trong niềm hân hoan sau thời gian nghỉ học phòng chống Covid -19





Học sinh xếp hàng theo vị trí giãn cách để đo thân nhiệt trước khi vào lớp





*Học sinh được các thầy cô giáo hướng dẫn sát khuẩn tay đúng cách*





